

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา ๓ ประเด็น
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานสุจริต
โรงพยาบาลน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



ประกาศโรงพยาบาลน้ำเย็น
เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลน้ำเย็น ไม่ทนต่อการทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ ดาราสีฉนวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น ในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลน้ำเย็น ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลน้ำเย็น ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามคำนิยมในการบริหารงาน ๒ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในพลังสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชอาญาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยวัฒน์ ดาราสีฉนวน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
"โรงพยาบาลน้ำยืน ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (UBPH Together Against Corruption)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ ดาราสิขณณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลน้ำยืน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลน้ำยืน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก ของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตย์ว่าจะว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิขณณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน



ประกาศโรงพยาบาลน้ำเย็น

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เสริมสร้างและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลน้ำเย็นจึงได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารโรงพยาบาลน้ำเย็นทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลน้ำเย็น ทุกระดับรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงาน และงดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อโรงพยาบาลน้ำเย็น
๒. ไม่ให้มีการถามหา หรือทวงถามถึงการให้หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงาน
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ให้หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
๔. กรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในโอกาสต่างๆ ให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทนจึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยวัฒน์ ดาราสิขณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเย็น